



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา คือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงมีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้
ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ว่างดังกล่าวข้างต้น พนักงานส่วนตำบล ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย)
สำเนาบัตรประวัติ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจาก
ผู้บังคับบัญชาและเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๐๐๙-๕๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ การดำเนินการรับโอน (ย้าย) ตามประกาศนี้ จะต้องถือปฏิบัติและเป็นไปตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการ
สรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอำนาจ ฤทธิ์น่วม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

การรายงานกรณีรายงานตำแหน่งว่าง

บัญชีรายงานตำแหน่งบริหารว่างและวิธีการสรรหาตำแหน่งบริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้สรรหาหมดแล้ว

เสนอ ก.พ.จ./ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	อ.บ.ท. (๒)	ตำแหน่ง บริหารที่ว่าง (๓)	สังกัด สำนัก/กอง/ส่วน (๔)	ตำแหน่งว่างเมื่อ วัน/เดือน/ปี (๕)	การรายงาน			การสรรหา		มติ ก.พ.จ. ก.อบต.จังหวัด พิษณุโลก
					รายงาน ครั้งปัจจุบัน (๖)	วันที่ได้รายงานแล้ว (๗)	สาเหตุที่ ไม่สามารถสรรหา (๘)	ประสงค์ จะสรรหาโดยวิธี (๙)	ประสงค์จะสรรหา วัน/เดือน/ปี (๑๐)	
อำเภอเมืองพิษณุโลก										
๑	อบตบ้านป่า	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑๓.๑๕.๖๓	๑	วันที่ ๑๓.๑๕.๖๓	ไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว			
		ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑๓.๑๕.๖๓	๒	วันที่ ๑ ก.ค.๖๓	ไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว	ดำเนินการสรรหา รับโอน/ย้าย/ วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ถึง วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๓		
		ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กองการศึกษาฯ	วันที่ ๑๓.๑๕.๖๓	๓	วันที่ ๑ ก.ค.๖๕	ไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว	ดำเนินการสรรหา รับโอน/ย้าย/ วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๕ถึง วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๕		

